

**Chúc mừng năm mới!**

Tết đến Xuân về, muôn hoa đua hương, khoe sắc, điểm tô cho đất trời rạng rực. Cỏ cây hoa lá như hoan ca cùng mây và nắng. Vạn vật trở nên dịu dàng, say đắm đến bất tận. Trong không khí vui tươi đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và các con học sinh yêu quý! Tết là khoảnh khắc thiêng liêng và cũng là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, là khoảng thời gian chúng ta cùng nhau tận hưởng không khí ấm áp, sum vầy bên gia đình và người thân. Mùa xuân đến, mang theo niềm vui, hạnh phúc và hy vọng mới cho mỗi gia đình.

Năm vừa qua, chúng ta đã cùng nhau cố gắng phấn đấu để đạt được những kết quả đáng trân trọng và tự hào. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ và đồng hành của quý bậc cha mẹ học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cũng như sự nỗ lực của các con học sinh.

Nhân dịp năm mới, tôi kính chúc gia đình quý vị có một kỳ nghỉ Tết tràn ngập hạnh phúc, an lành và ấm cúng bên nhau. Mỗi khoảnh khắc đều là dịp để tận hưởng niềm vui của sự sum vầy, làm tươi mới tâm hồn và tạo điểm nhấn đáng nhớ trong ký ức của gia đình.

Với tất cả các con học sinh, tôi muốn gửi lời chúc mừng tuổi mới. Chúc các con có một kỳ nghỉ vui vẻ, nghỉ ngơi thật thoải mái và sẵn sàng bước vào năm mới với nguồn năng lượng tích cực để học tập tốt.

Năm mới là cơ hội để chúng ta cùng nhau xây dựng những ước mơ mới, đặt ra những mục tiêu mới. Những thành tích đạt được trong năm qua là kết quả của sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong Trường; là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu đưa Trường phát triển hơn nữa trong năm mới và những năm tiếp theo. Tôi tin rằng với sự nỗ lực và đồng lòng của toàn bộ các thành viên của nhà trường, chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành công lớn.

Trong năm mới, hy vọng rằng tình thân, tình cảm thầy trò sẽ càng trở nên mạnh mẽ và gắn kết hơn. Chúng ta là một gia đình lớn và sức mạnh đoàn kết sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

**Chúc mừng năm mới, đầy ắp niềm vui, may mắn và thành công.**

**HIỆU TRƯỞNG  
HUỲNH THỊ THANH TÌNH**

